

Số: 43/BC-HĐND

Đắk Tờ Re, ngày 25 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động năm 2024 và chương trình công tác
năm 2025 của Thường trực HĐND xã

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Quy chế làm việc của Thường trực HĐND xã;

Thường trực HĐND xã báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chương trình công tác năm 2025, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND xã:

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND xã về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024, Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND xã, Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp. Trong năm 2024, tổ chức thành công 01 Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2⁽¹⁾ đã ban hành 03 Nghị quyết và chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026⁽²⁾, ban hành 03 Nghị quyết⁽³⁾; kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa X nhiệm kỳ 2021-2026⁴; dự kiến ban hành 04 nghị quyết⁵ đồng thời phân công các Ban của HĐND xã thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp kịp thời, đúng quy định.⁽⁶⁾

2. Công tác tiếp xúc cử tri và theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri:

⁽¹⁾ Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2: Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Tờ Re khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Quốc Thái- nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; Nghị quyết Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đắk Tờ Re khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Huỳnh Quốc Thái. Nghị quyết xác nhận kết quả Bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Đắk Tờ Re khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà: Lê Văn Cẩm Thi - Phó bí thư Đảng ủy xã.

⁽²⁾ Thông báo số: 07/TB-HĐND, ngày 03/6/2024 của Thường trực HĐND xã Thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

⁽³⁾ Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND xã; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách xã năm 2023.

⁴ Thông báo số: 12/TB-HĐND, ngày 05/11/2024 của Thường trực HĐND xã Thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

⁵ Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025 của HĐND xã; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2025; Nghị quyết về Chương trình hoạt động năm 2025 của HĐND xã; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

⁽⁶⁾ Công văn số 18/HĐND, ngày 26/11/2024 của TT HĐND xã về việc đề nghị các Ban thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND xã.

- *Về hoạt động tiếp xúc cử tri:* Trên cơ sở kế hoạch tiếp xúc cử tri của HĐND cấp trên, Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức tốt đợt tiếp xúc cử tri 02 cấp, 3 cấp⁽⁷⁾; đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển gửi các ngành, đơn vị có liên quan có thẩm quyền giải quyết.

- *Việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri:* Sau khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thường trực HĐND xã thường xuyên quan tâm, theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri. Nếu các ý kiến chưa được xem xét, trả lời, giải quyết thì Thường trực HĐND, xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát⁽⁸⁾ hoặc có văn bản đề nghị UBND xã trả lời ý kiến, giải thích rõ nguyên nhân, lý do chưa trả lời, giải quyết để báo cáo với cử tri được biết hoặc báo cáo tại kỳ họp HĐND gần nhất.⁽⁹⁾ Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND xã xem xét trả lời và giải quyết.

3. Về hoạt động giám sát, khảo sát

Trong năm Thường trực HĐND xã đã triển khai lấy ý kiến UBMTTQVN xã, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã đề xuất nội dung giám sát năm 2025 của HĐND xã.⁽¹⁰⁾

Thường trực HĐND đi khảo sát, làm việc với các đại biểu ứng cử tại các thôn và đại diện các thôn, UBND xã về việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm chưa giải quyết. Tổ chức giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 2- Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBĐTTT & MN năm 2023 và Quý II/2024 trên địa bàn xã; giám sát quản lý, sử dụng hệ thống kênh mương thủy lợi; tổ chức phiên giải trình và chất vấn phiên họp.

- Tham gia với Đoàn giám sát của huyện về làm việc tại xã⁽¹¹⁾.

⁽⁷⁾ Kế hoạch số 07/KH-HĐND, ngày 03/6/2024 về kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa X nhiệm kỳ 2021-2026: (Tiếp xúc 02 cấp tại thôn Tam Sơn và thôn Kon Rơ Pen, 03 cấp tại Nhà văn hóa trung tâm xã .Các thôn còn lại Thường trực phân công cán bộ dự, theo dõi,tự tổ chức tiếp xúc gửi báo cáo kết quả về Thường trực HĐND xã; kế hoạch số 13/KH- HĐND ngày 05/11/2024 Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, (Tiếp xúc 02 cấp tại thôn Đăk J Ri, 03 cấp tại thôn Đăk O NgLăng .Các thôn còn lại Thường trực phân công cán bộ dự, theo dõi,tự tổ chức tiếp xúc gửi báo cáo kết quả về Thường trực HĐND xã.

⁽⁸⁾ Công văn số 04/CV-HĐND, ngày 28/3/2024 về chuẩn bị nội dung làm việc với Thường trực HĐND xã.(liên quan việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay); công văn số 17/HĐND ngày 25/10/2024 về đề nghị báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 8 HĐND Xã

⁽⁹⁾ Công văn số 05/HĐND, ngày 10/4/2024 về việc đề nghị UBND xã báo cáo kết quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, đang giải quyết và các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm đến nay chưa thực hiện.

⁽¹⁰⁾ Công văn số 01/HĐND, ngày 25/01/2014 về việc đề nghị kiến nghị nội dung giám sát năm 2025.

⁽¹¹⁾ Giám sát tiền điện của Ban Dân tộc HĐND huyện.Các Ban HĐND huyện: về việc lập, giao chỉ tiêu KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các Ban HĐND huyện: việc ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7 của HĐND xã; việc thực hiện Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; việc thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn xã.

- Thường trực HĐND xã còn thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình, phát hiện những vấn đề bức xúc, cần tập trung giải quyết trong quá trình thực hiện giám sát, đề nghị UBND xã, các ngành chức năng tập trung giải quyết, khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt giám sát, Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã đều có báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị, đề xuất chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

4. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND xã.

- Chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban HĐND trong việc giám sát, khảo sát và phân công các Ban HĐND xã thẩm tra các nội dung do UBND xã trình xin ý kiến Thường trực HĐND xã; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ thứ 8 HĐND xã cung cấp được nhiều thông tin quan trọng để làm cơ sở cho đại biểu xem xét, quyết nghị.

- Các Ban của HĐND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề thực hiện trong quý II/2024⁽¹²⁾. Các ban HĐND xã đã tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo đúng với kế hoạch mà thường trực HĐND xã đưa ra. Tham dự Kỳ họp, phiên họp của HĐND xã, tham dự các cuộc họp của UBND huyện và các ban, ngành liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

5. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân:

- Thường trực HĐND xã đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định.⁽¹³⁾ Trong năm 2024, không có lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh đối với Thường trực HĐND xã.

- Tại Bộ phận Tiếp công dân của xã, trực tiếp 01 công dân⁽¹⁴⁾ và tiếp nhận đơn 05 đơn⁽¹⁵⁾;

⁽¹²⁾Ban Kinh tế- Xã hội HĐND xã: Giám sát tình hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã trên địa bàn xã Đăk Tô Re. Ban pháp chế HĐND xã: Giám sát tình hình thi hành pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã.

⁽¹³⁾ Thông báo số 03/TB-HĐND, ngày 25/02/2024 về nội dung, thời gian, địa điểm tiếp công dân giữa Thường trực Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã năm 2024; Thông báo số 02/TB-HĐND, ngày 25/01/2024 Về nội dung, thời gian, địa điểm tiếp công dân của HĐND xã năm 2024.

⁽¹⁴⁾Đơn của Ông Lê Văn Mơi về đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai hòa giải không thành .

⁽¹⁵⁾ **Đơn của Ông Lê Văn Mơi** về đề nghị giải quyết việc gia đình ông bà Hoàng Huy Toàn và Kiều Thị Nga đã cản trở, lấn chiếm làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hiện có của tôi đã được nhà nước công nhận; Đề nghị Gia đình Ông Hoàng Huy Toàn và Kiều Thị Nga bồi thường các thiệt hại về tài sản gắn liền với đất do hành vi đã chặt phá, san ủi trên phần diện tích đất của gia đình tôi. **(Hoà giải không thành)**

Đơn của Bà: Nguyễn Thị Căng về đề nghị UBND xã giải quyết tranh đất giữa gia đình bà Nguyễn Thị Căng và Ông Phạm Công Nhuận Thôn 12-xã Đăk Tô Re- Huyện Kon Rẫy- tỉnh Kon Tum. **(Hoà giải thành)**

Đơn của bà Trần Thị Bình về đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Bình, địa chỉ Thôn Kon Tu II – xã Đăk Bla- TP Kon Tum và Ông Trần Văn Bình, địa chỉ Thôn Đăk Puih – xã Đăk Tô Re. **(Hoà giải không thành)**

Đơn của Ông Nguyễn Thương về đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ GD ông đối diện đất ông đã mua của Ông A Loan có kích thước 10 mét chiều ngang dọc theo quốc lộ và chiều sâu 10 m tại xã **(đơn gửi huyện, theo dõi tại xã hoà giải thành)**

6. Một số hoạt động khác:

- Thường trực HĐND xã tham dự các cuộc họp, hội nghị ở huyện, xã, các ban ngành đoàn thể xã⁽¹⁶⁾.
- Tham gia các buổi làm việc, kiểm tra của Đoàn huyện trên địa bàn xã;
- Tuyên truyền cho người dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên xuống các thôn nắm tình hình hoạt động sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Đặc biệt nắm trong tình hình mưa bão, phòng chống thiên tai.

7. Hoạt động của các đại biểu HĐND xã ứng cử tại các thôn:

- Các đại biểu HĐND xã tham gia sinh hoạt thôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tuyên truyền, vận động và cùng với nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND xã đề ra. Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tại nơi mình ứng cử để thông báo nội dung, thời gian kỳ họp HĐND xã; đồng thời tiếp thu và tổng hợp những ý kiến, nguyện vọng của cử tri tổng hợp thành báo cáo gửi về cho Thường trực HĐND xã đúng theo quy định.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong năm 2024, Thường trực HĐND xã đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; chất lượng, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng cao, nổi bật là: Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã được thực hiện chu đáo; Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề và tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt. Việc cho ý kiến đối với những nội dung UBND xã trình xin ý kiến đảm bảo kịp thời, chất lượng. Làm tốt công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND xã; tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN xã và các ngành liên quan trong công tác.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Đơn của bà Y Bông Gia đình Y Pông có thửa đất số 63 được cấp năm 2018, với diện tích 3962m² tại thôn 1 xã Đăk Tô Re do cha mẹ tặng. Từ năm 2023 do ông Dương Văn Nhất lấn chiếm một phần đất để trồng mỳ, hiện nay ông Nhất chiếm toàn bộ phần đất trồng mỳ. Việc ông A Guơng tự ý sang nhượng thửa đất của bà Y Bông cho ông Nhất và ông Nhất lấn chiếm là xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình

⁽¹⁶⁾ Tham dự họp giao ban với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã.. Tham gia lễ phát động ra quân thực hiện MTQG XD NTM đầu xuân Quý Mão năm 2024; Hội nghị cán bộ công chức năm 2024; Tham gia hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện do huyện tổ chức. Tham dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS thoát nghèo bền vững; Lễ phát động ngày chạy OlyPic vì sức khỏe toàn dân; Lễ giao quân nhập ngũ năm 2023 tại xã; Dự buổi lễ khai giảng năm học mới tại các điểm trường đóng chân trên địa bàn xã. Tham dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội LHTN xã nhiệm kỳ 2024-2029; tham dự Ngày Đại đoàn kết các dân tộc;

2.1. Hạn chế: Việc theo dõi và triển khai thực hiện một số nội dung kết luận trong giao ban và văn bản chỉ đạo của Thường trực HĐND xã của các đại biểu, các Ban và các ngành đôi lúc chưa kịp thời.

2.2. Nguyên nhân: Một số đại biểu HĐND xã, Các Ban, các ngành do công việc chuyên môn nhiều nên việc báo cáo nên việc gửi báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát đôi lúc có việc chưa kịp thời, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo của các Ban HĐND và chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tổ chức họp liên tịch với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban HĐND xã chuẩn bị, tổ chức các Kỳ họp của HĐND xã.

2. Về hoạt động giám sát: Thực hiện theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND xã về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2025 và Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 19/7/2024 của Thường trực HĐND xã về việc triển khai chương trình giám sát năm 2025 của HĐND xã. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, thứ 11 Hội đồng nhân dân xã Khóa X. Xây dựng chương trình giám sát năm 2026. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND xã theo quy định.

3. Chuẩn bị và tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND xã định kỳ và đột xuất. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giải trình, chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND xã (nếu có).

4. Tổ chức Hội nghị giao ban quý định kỳ giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn do Trung ương, tỉnh; Huyện tổ chức.

5. Xem xét, cho ý kiến đối với nội dung UBND xã trình xin ý kiến Thường trực HĐND xã đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

6. Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND xã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tiếp xúc cử tri qua đó nắm bắt những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, tổng hợp trình tại Kỳ họp thứ 8, 9 HĐND xã Khóa X.

7. Chủ động phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 và trước, sau Kỳ họp thứ 10, Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Khóa X.

8. Tiếp tục chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND xã, nhất là việc tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề năm 2025 và xây dựng chương trình giám sát, khảo sát năm 2026.

9. Các Ban của HĐND xã căn cứ chương trình hoạt động của Ban, chủ động tổ chức giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã Khóa X đã ban hành; thẩm tra có chất lượng các báo cáo theo sự phân công của Thường trực

HĐND xã và chuẩn bị báo cáo thuyết trình tại Kỳ họp thứ 10, Kỳ họp thứ 11 HĐND xã, Khóa X.

10. Duy trì tiếp công dân định kỳ theo Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vào ngày 22 hàng tháng, tham gia tiếp công dân tại UBND xã vào ngày 22 hàng tháng. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

11. Chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND xã giám sát theo nội dung các Tổ đã lựa chọn.

12. Tham gia giám sát cùng với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Tỉnh, Huyện và các Ban của HĐND Tỉnh, huyện khi về giám sát tại xã.

13. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ khác đảm bảo mọi hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND xã tiến hành thuận lợi.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của Thường trực HĐND xã./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện(B/c);
- TT Đảng ủy (B/c);
- TT HĐND xã;
- UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Các ban của HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP(HĐ).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Trang